

TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI VŨNG TÀU

NEWSLETTER

THÁNG 1, 2024

Nội dung chính:

- Lớp 2G Làm Thiệp Giáng Sinh
- Học Sinh IGCSE Trao Quà Từ Thiện Đến Trại Trẻ Mồ Côi
- Các Hoạt Động Ở Khối Mầm Non
- Học Sinh Lớp 3G Trang Trí Tết
- Chuyển Tham Quan Cửa Trường Mông Cổ Tới SIS Vũng Tàu
- Chuyển Tham Quan Trang Trại Bino Ca Cao
- Học Sinh Lớp 7G
- Học Sinh Lớp 6-8 Đi dã Ngoại
- Cuộc Thi Đánh Vần Spelling Bee



Y2G Christmas Cards

Giáng sinh 2023 đang về gần, mọi nẻo đường, góc phố ở thành phố Vũng Tàu đều đã được trang trí lung linh với những cây thông Noel, bông tuyết và ông già Noel tuyệt đẹp. Hòa cùng không khí Giáng sinh 2023, Lớp 2G năm nay đã tổ chức hoạt động trao đổi thiệp Giáng sinh. Mỗi em chọn cho mình một cái tên ngẫu nhiên từ hộp thư bí mật, sau đó làm một tấm thiệp thật đẹp, viết đôi lời dành cho người bạn mà mình đã chọn. Tấm thiệp kèm lời chúc Giáng sinh yêu thương đã được các em gửi tặng cho nhau. Đây là hình ảnh các em nhỏ tham gia hoạt động với tâm trạng vui vẻ khi nhận được thiệp Giáng sinh từ những người bạn của mình.



Học sinh IGCSE Trao quà quyên góp từ Hội chợ Từ

Thiện Giáng Sinh đến với Trại trẻ Mồ côi Địa phương

Ngay sau khi hoạt động Hội chợ Từ thiện Giáng sinh kết thúc, các học sinh iGCSE đã trao tặng cho một trại trẻ mồ côi địa phương rất nhiều thực phẩm, quần áo, đồ chơi và các nhu yếu phẩm khác do toàn thể cộng đồng SIS Vũng Tàu quyên góp. Bằng việc làm này, các em đã thể hiện lòng hảo tâm và trách nhiệm vốn có trong cộng đồng SIS của chúng ta đồng thời thể hiện mong muốn trở thành những công dân tích cực và có trách nhiệm.



TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI VŨNG TÀU

NEWSLETTER

THÁNG 1, 2024

Các Hoạt động ở Khối Mầm Non



Chúng em thích học tập cùng nhau.

Chúng em đọc câu chuyện “Đi săn gấu” và chúng em diễn kịch. Ở đây chúng em đang sắp xếp trình tự và viết lại câu chuyện.

Mỗi khi có thể chúng em luôn cố gắng tái sử dụng các vật dụng. Chúng em đã tái sử dụng những bông hoa trong ngày Hiến chương nhà Giáo để tạo nên những khu rừng.



Chúng em thích trải nghiệm và khám phá cùng cô Debbie và cô Mary. Chúng em đặt những câu hỏi, chúng em cố gắng suy nghĩ và đưa ra đáp án. Điều đó thật tuyệt. Đôi khi chúng em trả lời đúng, đôi khi không. Nhưng trả lời sai cũng không sao. Những lần mắc lỗi giúp chúng ta học hỏi.



Có một gia đình ếch sống trong khu vườn nhỏ của chúng em. Chúng em thích ra vườn ghé thăm chúng. Có hôm, cô Debbie mang cây vào lớp học, thì có con ếch đang trốn trong cây. Con ếch nhảy ra từ cái chậu và chúng em mang nó trở về vườn.



TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI VŨNG TÀU

NEWSLETTER

THÁNG 1, 2024

Vẽ chân dung Chuck Close trong giờ Mỹ Thuật

Học sinh đã được tìm hiểu về Chuck Close, một họa sĩ người Mỹ đương đại, người đã sử dụng kỹ thuật vẽ lưới để tạo pixel cho các bức chân dung của mình.

Học sinh đã tạo bố cục cơ bản để vẽ một bức chân dung, với mục đích làm cho các đặc điểm cân đối với nhau. Sau đó, các em dùng thước kẻ để đo đường viền cho bức chân dung. Trong mỗi hình vuông, học sinh vẽ các hình lặp đi lặp lại với các màu cùng nhóm màu. Cạnh bên là hình ảnh em Danny lớp 5L đang rất tự hào về tác phẩm của mình. Em đã sử dụng màu sáp dầu cho tác phẩm của mình để tăng độ sáng cho tổng thể bức chân dung điều mà em tin rằng trông giống với một giáo viên đang làm việc tại SIS Vũng Tàu.



Ta Quoc Tung Hoang, (Danny, 5L)

Lớp 3G Trang Trí TẾT

Hòa trong tiết trời vào xuân, các em học sinh lớp Y3G đã cùng nhau trang trí lớp học và tạo ra những tác phẩm được làm bằng tay để thương và đầy màu sắc. Các em được thỏa sức sáng tạo trong những giờ học vẽ và làm mô hình bằng đất sét với chủ đề Tết. Bánh Chưng, bánh Tét, cây Đào, cây Mai làm cho lớp học tràn ngập không khí Xuân. Được tự tay tạo ra những sản phẩm và tự trang trí lớp học của mình, các em học sinh Y3G cảm thấy vui vẻ, phấn khởi và rất mong chờ ngày Tết cổ truyền của dân tộc.



Chương Trình văn nghệ đón Xuân đang đến gần và các em học sinh lớp 3G rất tích cực tập luyện cho tiết mục sôi động của mình để biểu diễn trước Quý phụ huynh và các thầy cô giáo. Chúng tôi hy vọng rằng tiết mục biểu diễn của các em sẽ được mọi người yêu thích.

TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI VŨNG TÀU

NEWSLETTER

THÁNG 1, 2024

Ngày Hội Thể thao với trường Anh ngữ Mông Cổ

Vào ngày 4 tháng 1 vừa qua, trước lời mời của trường SIS Vũng Tàu, Trường Anh ngữ Mông Cổ (ESM) đã ghé thăm trường chúng ta trong một ngày hội thể thao và vui chơi. Các học sinh đã tham gia vào nhiều hoạt động khác nhau bao gồm bóng chuyền dưới nước, bóng đá, bóng rổ, cầu lông và bóng ném. Ngày giao lưu này đã thành công rực rỡ khi cả hai trường đều đạt được những kết quả xuất sắc đồng thời các em cũng được giao lưu và trao đổi văn hóa. SIS – Vũng Tàu đã giành chiến thắng ở bộ môn bóng đá và cầu lông trong khi ESM giành chiến thắng ở các trận bóng rổ và bóng ném. Hai đội hòa nhau ở môn bóng chuyền nước, kết quả chung cuộc là hai đội hòa nhau. Sự kết nối và những người bạn mới đã làm nên một ngày hội thể thao tuyệt vời đối với trường SIS Vũng Tàu chúng ta.



TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI VŨNG TÀU

NEWSLETTER

THÁNG 1, 2024

Tham quan trang trại BinonCacao

Vào ngày 11 tháng 1 vừa qua, học sinh từ các lớp 1 đến 5 Quốc tế đã có một chuyến tham quan đầy thú vị và mang tính giáo dục tại Trang trại Binon Cacao. Ngày hội diễn ra với nhiều hoạt động hấp dẫn không chỉ giúp các em mở rộng kiến thức mà còn mang đến cho các em những trải nghiệm thú vị.

Chuyến tham quan bắt đầu với việc một hướng dẫn viên du lịch hướng dẫn học sinh đi tham quan vườn Ca Cao. Điều này giúp các em có cái nhìn thực tế về quá trình phát triển và hình dáng bên ngoài của quả CaCao. Hướng dẫn viên với chuyên môn và sự nhiệt tình đã cắt một số quả để các em có thể nếm thử Ca Cao sống có mùi vị như thế nào.

Từ đó, đoàn học sinh được đưa đi quan sát quá trình lên men và phơi khô hạt Cacao. Việc quan sát này cung cấp thêm nhiều điều hiểu biết có giá trị về các quy trình phức tạp liên quan đến việc sản xuất sô cô la. Để nâng cao trải nghiệm học tập, các học sinh đã có cơ hội nếm thử sản phẩm xay thô của hạt Ca Cao, sản phẩm mang đến hương vị Socola đậm và đắng.

Sau đó là giờ nghỉ ngơi uống nước, đây là khoảng thời gian các em học sinh được phép khám phá và mua nhiều loại sản phẩm sô-cô-la góp phần làm cho chuyến tham quan thêm phần tuyệt vời.

Đúng 12h30, bữa trưa đã được chuẩn bị chu đáo để các em có thể dùng bữa. Sau khi nạp năng lượng xong, các em có cơ hội vui chơi với các thiết bị tập thể dục, thúc đẩy hoạt động thể chất và tương tác giữa các học sinh.

Điểm nổi bật trong ngày chắc chắn là buổi làm sô-cô-la. Các học sinh được vào một phòng làm sô-cô-la chuyên dụng, nơi mỗi học sinh đều có cơ hội tự làm sô-cô-la cho riêng mình. Giáo viên giải thích rõ ràng về quy trình làm sô cô la trước khi học sinh bắt đầu thực hành. Sau khi hoàn tất quá trình, sôcôla được để nguội trong phòng làm mát chỉ định.

Trong thời gian chờ đợi, hướng dẫn viên du lịch đã mời các em tham gia các trò chơi tương tác, làm cho hoạt động trải nghiệm giáo dục này trở nên vui vẻ và gần gũi hơn.

Sau khi sôcôla đã khô, mỗi em sẽ nhận được sản phẩm mà mình đã làm từ một thùng giữ lạnh để các em có một món quà ngon, hấp dẫn mang về nhà.

Chuyến tham quan kết thúc và các em trở về trường lúc 16:30 đánh dấu một ngày vừa học vừa chơi vui vẻ của mình. Chuyến tham quan tại trang trại Binon Ca Cao đã kết hợp thành công giữa việc giúp các em tìm hiểu về quá trình làm sô cô la và thực hành thực tế, điều này góp phần tạo nên một chuyến tham quan đáng nhớ cho các học sinh. Chuyến tham quan không chỉ giúp các em hiểu sâu hơn về việc sản xuất sô cô la mà còn giúp các em đánh giá cao sự nỗ lực và sự khéo léo đằng sau những món ăn ngọt ngào mà các em được thưởng thức. Nhìn chung, đó là một trải nghiệm giáo dục toàn diện và thành công cho tất cả những người tham gia.



Chuyến Dã Ngoại của lớp 6-8

Vào thứ sáu vừa qua, học sinh các lớp 6,7,8 Song ngữ và lớp 6 Quốc Tế đã có một chuyến tham quan tại thành phố Vũng Tàu. Đầu tiên, các em học sinh được thăm quan Bảo tàng Vũ khí Robert Taylor để tìm hiểu thêm về các đội quân và vũ khí khác nhau được sử dụng trong suốt quá trình lịch sử. Các em cũng đã dành chút thời gian đến siêu thị Lotte Mart để tham quan, nghiên cứu các loại hàng hóa khác nhau và trải nghiệm các trò chơi. Các em còn được xem phim "Siêu khí cường nộ" để trau dồi vốn tiếng Anh và học hỏi kỹ thuật tạo hình.



Học sinh lớp 7G

Cái gì, một lớp chỉ có hai cô gái ư? Ở đâu, làm thế nào trên thế giới, điều đó có thể xảy ra được? Chà, điều này chưa từng được nghe đến, nhưng nó là có thật; Đây là một trải nghiệm khá độc đáo đối với các giáo viên của các em. Đầu năm học, hai cô gái Bích và Thủy ngồi học cách bàn nhau. Nhưng giờ đây, sau một học kỳ, khoảng cách vật lý này đã được thay thế bằng tình bạn thân thiết, biến những cô gái nhút nhát trở thành đôi bạn cùng tiến, được trao giấy khen vì có thành tích tiếng Anh xuất sắc trong tuần này. Các em đã lấy chủ đề "Mục tiêu và Ước mơ" trong Tiếng Anh Lớp 7 Song ngữ, tuy nhiên câu ngạn ngữ cổ cũng đã nhắc nhở, "học mà không chơi là đánh rơi tuổi trẻ" Những bức ảnh kèm theo cho thấy các em cũng đã dành thời gian cho các phong trào văn nghệ. Chúc mừng các em!



TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI VŨNG TÀU

NEWSLETTER

THÁNG 1, 2024

Cuộc Thi Spelling Bee

Cuộc thi Đánh vần tổ chức tại SIS Vũng Tàu vào ngày 19/01/2024.

Ngày 19/01/2023 vừa qua, Trường SIS Vũng Tàu đã tổ chức cuộc thi Spelling Bee thường niên tại trường. Học sinh từ lớp 3 đến IGCSE 1 đã tham gia sự kiện được tổ chức tại hội trường. Cuộc thi diễn ra rất gay cấn, với kỹ năng đánh vần ấn tượng của các thí sinh. Các thí sinh tham gia đã dành nhiều tuần để chuẩn bị cho sự kiện, học thuộc danh sách từ và luyện tập chính tả. Sau nhiều vòng thi đấu căng thẳng, các em học sinh sau đây đã giành được giải vô địch:

Khối Tiểu Học Song Ngữ- Bùi Xuân Phúc (4G)

Khối Tiểu Học Quốc Tế- Đoàn Nguyễn Tú Linh (4L)

Khối Trung Học Song Ngữ- Bùi Minh Đức (IGCSE 1)

Khối Trung Học Quốc Tế- Lê Thanh Hải (James - 7L)

Những thí sinh chiến thắng trong cuộc thi cấp trường sẽ tranh tài với những thí sinh trong những khu vực khác vào tháng Tư năm nay. Cộng đồng SIS Vũng Tàu tự tin rằng các em sẽ là những thí sinh đại diện tiêu biểu cho trường và sẽ tiếp tục mang chiến thắng về cho trường của chúng ta.

Nhà trường có lời khen dành cho tất cả những em tham gia vì sự chăm chỉ và nỗ lực. Thành tích của các em là minh chứng cho tài năng, sự kiên trì và tình yêu ngôn ngữ của các em. Xin gửi lời cảm ơn tới các giáo viên đã giúp đỡ các em trong quá trình chuẩn bị cho cuộc thi Đánh vần. Sự hướng dẫn và hỗ trợ của thầy cô là hành trang giúp học sinh có được những thành công.

Cuộc thi Đánh vần đã thành công tốt đẹp và nhà trường tự hào về tất cả các học sinh SIS vì sự chăm chỉ và nỗ lực để đạt được những thành tích xuất sắc.

